

CHOWแตกไลน์ธุรกิจดันกำไรโตต่อ มั่นใจปี65สร้างรายได้โตกระโดด

ผู้จัดการรายวัน360° - “เชวรี่ สตีล อินดัสทรี” รับปี 2565 เป็นปีทองทางธุรกิจ หลังไตรมาสแรกพ่นกำไรขายโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นกว่า 1,400 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 65.17 ล้านบาท เป็นกำไรกว่า 1,200 ล้านบาท ด้าน IB D/E ลดจาก 10 เท่าเหลือ 1.03 เท่า หนุนฐานทุนสุดแกร่ง ส่งสัญญาณขยายธุรกิจปัจจุบัน และแตกไลน์ธุรกิจใหม่เต็มกำลังหวังดันรายได้และกำไรทะยานต่อระยะยาว ส่วนปีนี้คาดรายได้ 6 เดือนแรกสูงกว่าปีที่แล้ว

นายปรมัตต์ จูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบริษัท เชวรี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกบริษัทฯ มีผลประกอบการพลิกจากขาดทุน 65.17 ล้านบาท ในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,205.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,270.52 ล้านบาท หรือ 1,950% โดยมาจากธุรกิจเหล็กเริ่มเปิดเดินสายการผลิตครั้งใหม่ และรับรู้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นอีก 4 โครงการ เป็นเงิน 1,423.46 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้สินที่ใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าให้กับธนาคารเป็นจำนวนกว่า 6,401.74 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) ลดลงจาก 10.22 เท่า มาอยู่ที่ระดับ 1.03 เท่า

“แผนธุรกิจพลังงานที่บริษัท CHOW รับรู้รายได้และกำไรจากการขายโรงไฟฟ้าในอัตราที่น่าพอใจ และพลิกฐานะการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้นได้ทันที ใช้ขยายธุรกิจ ทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ได้อย่างคล่องตัว หลังจากนั้น CHOW จะเริ่มขยายธุรกิจอย่างเต็มตัว เพื่อเร่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทุกธุรกิจ” นายปรมัตต์กล่าว

สำหรับธุรกิจเหล็กจากนี้พร้อมเดินหน้าผลิตสินค้าป้อนให้กับลูกค้าที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (Steel Billets) 400,000 ตันต่อปี เตรียมผลิตสินค้าแบบใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่ม อีกทั้งเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่เป็นกลุ่มเทรดดิ้ง หรือซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัตถุดิบ และเหล็กต่าง ๆ ซึ่งไตรมาสแรกกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งเริ่มมีรายได้ 133.4 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวได้ในอนาคต

ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปีนี้ CHOW หันมาเพิ่มความสำคัญให้กับตลาดในประเทศทั้งตลาดรายย่อย และรายใหญ่เพิ่ม ปัจจุบันมีโครงการระหว่างพัฒนาในมือ 47 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายเป็น 70 เมกะวัตต์ในปีนี้ สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการพัฒนา รวมกัน 275 เมกะวัตต์

สำหรับธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีนั้นใช้เงินลงทุน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อ เครื่องขุดคริปโตเคอเรนซี ซึ่งจะเริ่มทยอยลงทุนภายในไตรมาส 2 นั้น ถือเป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่ เพื่อหาช่องทางในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต ปัจจุบันบริษัทได้ทยอยลงทุนติดตั้งเครื่องขุดและเริ่มรับรู้รายได้แล้ว คาดสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และคืนทุนได้ภายใน 2 ปีเท่านั้น และฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้ CHOW ขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัว คาดทำรายได้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด.